

หลักเกณฑ์ทางภาษี จากดอกเบียเงินออม



ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินออม และแหล่งเงินกู้ที่สำคัญในระบบการเงิน สำหรับการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ออมเงินจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบียจากการออมเงิน หากเป็นการออมเงินประเภทออมทรัพย์ โดยปกติธนาคารพาณิชย์จะคิดดอกเบียให้ผู้ฝากทุกวัน แต่จะจ่ายดอกเบียให้ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ซึ่งดอกเบียที่ได้รับในแต่ละงวดก็จะมารวมเป็นเงินต้นสำหรับคิดดอกเบียในแต่ละวันต่อไปด้วย

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ประเภทออมทรัพย์ และผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตามหลักภาวะดีอะฮ์กับธนาคารในประเทศ ดังต่อไปนี้

1

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากที่จะ**ได้รับยกเว้น**ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ก. ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน **มีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาท**ตลอดปีภาษี
- ข. ชื่อบัญชีเงินฝากและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝาก
- ค. ผู้มีเงินได้ไม่ต้องแจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากมิให้นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร

2

สำหรับผู้มีเงินได้ที่**ไม่ต้องการใช้สิทธิยกเว้น** และ**ไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูล**ให้กรมสรรพากร จะ**ต้องไปแจ้งความประสงค์**กับธนาคาร โดยธนาคารจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ **15** ตามปกติ

ในการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กรมสรรพากร ให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากของผู้มีเงินได้ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด โดยให้ธนาคารนำส่งข้อมูลต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์ของ www.rd.go.th และเก็บหลักฐานการยินยอมไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ ระยะเวลาในการนำส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

01

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครั้งปีแรก โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ให้นำส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคมของปีนั้น

02

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ให้นำส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนของปีนั้น

03

สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครั้งปีแรก ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนายน ให้นำส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น

04

สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม ให้นำส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

กรณีที่มีผู้มีเงินได้ที่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากที่**ไม่ต้องการใช้สิทธิยกเว้น** และ**ไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูล** แต่**ไม่ไปแจ้งความประสงค์กับธนาคาร** ผู้มีเงินได้จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี หากธนาคารไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง อาจต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน